

**สรุปผลการนำผู้แทนภาคเอกชนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕**

๑. การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้หารือกับคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยประมาณ ๗๐ ราย ที่ร่วมเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร จาก ๖ สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย ๑) อาหารและสินค้าเกษตร ๒) พลังงาน / เศรษฐกิจสีเขียว ๓) การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๔) สินค้าดีไซน์ / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๕) อัญมณีและเครื่องประดับ และ ๖) ชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร (Association of Thai Businesses in the UK - ATBUK) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานผู้แทนการค้าไทย เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน คณะทางการฝ่ายไทย และผู้แทนที่ประเทศไทยฝ่ายเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมด้วย

๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนาย David Cameron นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร อันเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศในทุกๆระดับ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ อีกทั้งเป็นช่วงวาระการครบรอบ ๔๐๐ ปี การเริ่มการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน การครบรอบ ๑๕๗ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และการครบรอบ ๑๓๐ ปีของการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนทางการทูตของไทยในต่างประเทศ (Siam Mission) แห่งแรก ณ กรุงลอนดอน โดยปัจจุบันสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย มีมูลค่าการลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ ๑ และมีมูลค่าการค้ารวมกับไทยสูงเป็นอันดับที่ ๒ ในกลุ่มสหภาพยุโรป

๑.๓ นอกจากการพัฒนาสายสัมพันธ์ทางการเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการเยือนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย และการกระชับและขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและมีผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรักษาฐานและขยายการลงทุนจากสหราชอาณาจักรในไทย การลดความซ้ำซ้อนในการตรวจลงตราให้แก่ประชาชนและนักธุรกิจ นักเรียนนักศึกษา และพ่อครัว / แม่ครัวไทยในสหราชอาณาจักร การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมียนมาร์ซึ่งสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ที่พิเศษและเป็นผู้บริจาครายใหญ่ การพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านพลังงานทางเลือก การบริหารจัดการน้ำ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) และการกระชับความร่วมมือด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของฝ่ายไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากภาคเอกชน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- การขยายการลงทุนในสหราชอาณาจักร ด้วยกลยุทธ์การเข้าซื้อบริษัทในสหราชอาณาจักรที่สามารถออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจให้ได้อย่างรวดเร็ว และภาคเอกชนรายย่อยควรร่วมมือกันในการเพิ่มอำนาจต่อรองมากกว่าการเข้าไปเจาะตลาดเพียงรายเดียว

- การขยายตลาดข้าวไทยในต่างประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าข้าวผ่านร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้ค้าข้าวร่วมมือกันรักษาระดับราคาสินค้าข้าว แทนการตัดราคากันเอง

- การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี Thailand – EU FTA ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเห็นชอบให้ฝ่ายไทยเริ่มเข้าสู่กระบวนการเจรจาจัดทำความตกลงดังกล่าวกับสหภาพยุโรป ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมชี้แจงให้สาธารณชนและ NGOs เห็นถึงความจำเป็นของการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศและกลุ่มประเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

๑) การใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าว ที่ประชุมรับทราบถึงผลพวงจากการที่ประเทศไทย เข้าข่ายถูกกล่าวหาในประเด็นดังกล่าวซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะกุ้งและสิ่งทอ ซึ่งฝ่ายสหภาพยุโรปจะห้ามนำเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าว และในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวและบุตร โดยให้ จ. สมุทรสาคร ซึ่งมีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อจัดสวัสดิการดังกล่าว

๒) ที่ประชุมรับทราบข้อกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในอนาคต และข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งพิจารณาแนวทางพัฒนาภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่เน้นการเพิ่มมูลค่า (value-added industry) แทนการผลิตที่ใช้แรงงานคน (labour-intensive industry) เนื่องจากการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบจะทำให้แรงงานเหล่านี้มีแนวโน้มกลับไปทำงานในประเทศของตน

- ประเด็นอื่น ๆ ที่ประสงค์ให้รัฐบาลผลักดัน ได้แก่ การขยายโควตาการนำเข้าไก่แช่แข็งจากไทย การผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสีเขียว การผลักดันให้สหภาพยุโรปใช้บรรทัดฐานเดียวกับสหราชอาณาจักรในการนำเข้าสินค้าอาหารแปรรูปจากไทย การสนับสนุนนโยบายด้าน logistics โดยเฉพาะการตัดเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และการให้ภาครัฐกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping) ของสหภาพยุโรปในสินค้าประเภทพลาสติกและสินค้าเกษตร

๒. กิจกรรมสำหรับภาคเอกชนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศประสาน และจัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงาน UK Trade and Investment (UKTI) จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร โอกาสการส่งเสริมความร่วมมือการค้าและการลงทุนไทย - สหราชอาณาจักร และผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจเขตยูโรต่อสหราชอาณาจักร โดยนาย Gavin Little Managing Director of Investment Development ของ UKTI เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑.๑ เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร / ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเขตยูโร เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเขตยูโร อย่างไรก็ตาม ยังสามารถเติบโตในอัตราร้อยละ ๑ ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๕ มีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ ๒.๒ และดัชนีราคาขายปลีก (Retail Price Index) ร้อยละ ๒.๖ โดยนาย Little ได้ระบุว่า สหราชอาณาจักรดำเนินนโยบายรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยการ

ส่งเสริมการส่งออกและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign-Direct Investment) กอปรกับผลพวงจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของสหราชอาณาจักรนับเป็นตัวอย่างสำคัญของการบริหารจัดการงบประมาณในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นาย Little ได้แสดงความเห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจในเขตยูโรน่าจะสามารถแก้ไขได้โดยกลไกของสหภาพยุโรป และมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปเอง

๒.๑.๒ ภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนไทย - สหราชอาณาจักร ไทยและสหราชอาณาจักรยังมีโอกาสขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้อีก โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไปยังสหราชอาณาจักร เป็น ๑ ใน ๒๐ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร และเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ ๓ ของสหราชอาณาจักรในเอเชีย โดยสหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าจากไทยเฉลี่ยปีละ ๑.๖ ล้านล้านปอนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเหล็กกล้าและรถยนต์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีช่องทางส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยอาศัยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ UKTI และ UK – ASEAN Business Council ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสหราชอาณาจักรกับอาเซียน ซึ่งภายหลังการบรรยายภาคเอกชนได้ให้ความสนใจสอบถามผ่านทางโอกาสการค้าการลงทุนกับผู้บรรยายจาก UKTI โดยมีผู้แทนจากภาคธนาคารของไทยที่มีสาขาที่กรุงลอนดอนร่วมรับฟังอยู่ด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทย

๒.๑.๓ ประสบการณ์การประกอบธุรกิจในสหราชอาณาจักร นายวันชัย ภู่มุม Managing Director ของ Thairama Limited และนางสายพิณท์ ลี UK and Europe Regional Manager ของ บมจ. เอสแอนดีพี ซินดิเคท และรองประธาน ATBUK เห็นว่า สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่น่าลงทุน มีเศรษฐกิจเสรี และไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสาร **ข้อดีของการลงทุนในสหราชอาณาจักร** ได้แก่ ๑) สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่จำกัด ๒) มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (corporate tax) ในระดับที่ไม่สูงมาก ๓) มีกฎหมายการจ้างงานที่ยืดหยุ่นกว่าประเทศอื่นในสหภาพยุโรป (ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องสูงสุด ๔๘ ชั่วโมง และสามารถลาหยุดได้ ๖ สัปดาห์ต่อปี) และ ๓) มีแรงงานพร้อมทั้งที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ส่วน**ข้อจำกัด** ได้แก่ การที่สหราชอาณาจักรมีกฎระเบียบการออก work permit สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาจากสหภาพยุโรปที่เข้มงวดมาก กล่าวคือ จะรับกลุ่มคนดังกล่าวเข้าทำงานเฉลี่ยเพียง ๒๐,๘๐๐ คนต่อปีเท่านั้น ประกอบกับการเรียกเก็บค่าวิชาชีพที่ปรึกษา (professional fees) ทั้งในส่วนของการจ้างนายสำหรับทำธุรกรรมกับ landlord การก่อสร้างต่อเติม ซ่อมแซมสถานที่ และการจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจที่ค่อนข้างสูง

๒.๒ การจัดงานสัมมนา “Thailand: Unparalleled Opportunities” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

- กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ UKTI จัดงานดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในหมู่นักธุรกิจและบุคคลชั้นนำของสหราชอาณาจักร และเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายและเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้แทนภาคเอกชนไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) Business Networking Reception เป็นงานเลี้ยงรับรองก่อนเข้าสู่งานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งจัดโต๊ะตามรายสาขาธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนสหราชอาณาจักรได้ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยและหารือเพื่อจับคู่และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยมีนักธุรกิจสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คนจาก ๖ สาขา ได้แก่ ๑) อาหารและสินค้าเกษตร ๒) พลังงาน / เศรษฐกิจสีเขียว ๓) การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๔) สินค้าดีไซน์ / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๕) อัญมณีและเครื่องประดับ และ ๖) ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายต่างพอใจกับรูปแบบของการจัดงานในลักษณะ business networking reception ที่เอื้อต่อการริเริ่มติดต่อ สร้างเครือข่ายและหารือเชิงธุรกิจในหมู่ผู้บริหารระดับสูง

๒) การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “2013: The Year of Opportunity in Thailand” โดยนายกรัฐมนตรีระหว่างงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานผู้แทนการค้าไทย เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยและสหราชอาณาจักรที่ร่วมงาน Business Networking Reception ข้างต้น

นอกจากที่ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในทุกระดับ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยิ่งระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายแล้ว นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทยซึ่งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับคุณค่าของสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร อีกทั้งได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะแผนบริหารจัดการน้ำ การก่อสร้างระบบรางที่ทันสมัย และการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อในภูมิภาค อาทิ การเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเข้ากับโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งจะตอบรับกับนโยบายสำคัญในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ logistics ของภูมิภาคเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยได้เชิญชวนให้ภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีได้เน้นถึงจุดแข็งของไทยในฐานะผู้ส่งออกพืชผลเกษตรรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะข้าว โดยระบุถึงการส่งเสริมความร่วมมือในหมู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการส่งออกและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสนับสนุนการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในระดับโลก ยิ่งกว่านั้น นายกรัฐมนตรีได้ประกาศถึงการที่ไทยจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (Thailand - EU FTA) ในปี ๒๕๕๖

๒.๓ กิจกรรมและการศึกษาดูงานรายสาขา

๒.๓.๑ การจัดงานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ด้านการเงินการธนาคาร (เอกสารแนบ ๓) กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕ โดยมีนักลงทุนต่างชาติกว่า ๘๐ รายเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนขนาดใหญ่ และมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐและเอกชนของไทยร่วมบรรยาย ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายกสภาคมิวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายกสภาคบริษัทหลักทรัพย์ไทย นายกสภาคบริษัทจดทะเบียนไทย นายกสภาคบริษัทจัดการลงทุน และผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีสภาการการเงิน การธนาคาร

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวเปิดงานโดยระบุถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำถึงแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ของประเทศที่สูงถึงร้อยละ ๑๕.๒ ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติและตอบรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง การเชื่อมโยงระบบการขนส่งไปสู่ประเทศอาเซียน (ASEAN Connectivity) การขยายท่าอากาศยาน และการขยายท่าเรือน้ำลึกของไทยและโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

ผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐอื่น ๆ ยังได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง ๕ ปีข้างหน้าที่จะเติบโตต่อเนื่องในระดับร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี แผนขับเคลื่อนประเทศ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) Growth and Competitiveness ๒) Inclusive Growth และ ๓) Green Growth การมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะความสมดุลระหว่าง ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตรและธนาคารพาณิชย์ โดยลดการพึ่งพาการระดมทุนผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์เพียงด้านเดียวเช่นที่ผ่านมา ความเพียงพอของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติในปัจจุบันที่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง นอกจากนี้ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้กล่าวถึงปรากฏการณ์การปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปัจจัยจากความมั่งคั่งและกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังสามารถปรับขึ้นได้อีกจากค่า P/E Ratio ของไทยที่ ๑๒ เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ ๑๓ - ๑๔ เท่า

ที่สำคัญ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ใช้โอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีนการเยือนครั้งนี้ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ๒ บริษัท ได้แก่ Moody's Investor Services และ Fitch Ratings เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต รวมถึงผลการดำเนินนโยบายของรัฐบาลต่อความยั่งยืนทางการคลัง โดยเฉพาะเป้าหมายการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในปี ๒๕๖๐ เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน สหราชอาณาจักรเกี่ยวกับเศรษฐกิจและโอกาสด้านการลงทุนในตลาดทุนของไทย ตลอดจนชี้แจงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล ส่วนผู้แทนจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้ร่วมกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสและการลงทุนในตลาดทุนไทย

๒.๓.๒ การพบหารือกับผู้บริหารขององค์กร RenewableUK เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยในสาขาพลังงาน / เศรษฐกิจสีเขียว ที่ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีนการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรดังกล่าว ได้แก่ นาย Rhys Tomas (Director of Renewables

Delivery) และนาย Nick Medic (Director of Offshore Renewables) ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทที่มีสมาชิกรวมกัน ๖๗๕ บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ โดยมีบทบาทนำเสนอท่าที / ความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานลมและพลังงานทางทะเลจากบริษัทสมาชิกต่อรัฐบาล ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน

การบรรยายสรุปของผู้บริหาร RenewableUK ทำให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยได้ทราบถึงแนวนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของสหราชอาณาจักรซึ่งได้กำหนดเป้าหมายของสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นจำนวนร้อยละ ๑๕ ของพลังงานทั้งหมดภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (ปัจจุบัน ร้อยละ ๗๕ ของการใช้พลังงานในสหราชอาณาจักรมาจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) อีกทั้งได้รับทราบถึงขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและศักยภาพของสหราชอาณาจักรในฐานะผู้นำด้านการผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานลมทั้งประเภท on shore และ off shore เนื่องจากมีภูมิประเทศซึ่งเหมาะสมต่อการรับกระแสลมได้ดี โดยพลังงานลมประเภท on shore ถือเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกระแสลมประเภทดังกล่าวกว่า ๓๔๐ โครงการ ในขณะที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมประเภท off shore ประมาณ ๘ เทราวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี (หรือคิดเป็นการใช้ไฟฟ้าของ ๒ ล้านครัวเรือน) นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังจัดเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานจากคลื่นในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตได้ถึง ๖๐ กิกะวัตต์ (หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร)

๒.๓.๓ การพบหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของ London College of Fashion (LCF) เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยในสาขาสินค้าดีไซน์ / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษาดูงานและพบหารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การออกแบบดีไซน์ของ London College of Fashion ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ๑) International Partnership and Development ๒) Designer-Manufacturer Innovation Support และ ๓) Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing (CAD & CAM) โดย LCF จัดเป็นสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรและมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันด้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงห้องเสื้อต่าง ๆ อาทิ Alexander Macqueen และ Vivienne Westwood

ผู้แทนภาคเอกชนไทยได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาออกแบบและแฟชั่นดีไซน์ในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับ ๑) การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ดีไซน์เข้ามาใช้อย่างจริงจัง และ ๒) การเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องแฟชั่นและการออกแบบซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเข้ากับแนวความคิดการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการตลาด เพื่อช่วยต่อยอดการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือ / ร่วมงานระหว่างนักศึกษาที่ผลิตผลงานทางวิชาการกับผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นรายสำคัญในเชิงพาณิชย์ การขยายมุมมองของผลผลิตแฟชั่นดีไซเนอร์จากโลกทัศน์ของตะวันตกไปสู่ระดับโลก การเสริมสร้างแนวความคิดการออกแบบแฟชั่นที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละชุมชน อาทิ งานวิจัย “Hijabi Fashionistas” ที่ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสตรีมุสลิม หรือการให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้เรื่องการออกแบบดีไซน์ที่คำนึงถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่สำคัญ ผู้แทนภาคเอกชนไทยได้เยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตสิ่งทอและสินค้าแฟชั่นที่ห้องปฏิบัติการของ LCF ซึ่งมีการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเคมีมาประยุกต์เข้ากับการผลิตสิ่งทอ

อาทิ เครื่องสแกนสรีระบุคคลและโปรแกรมสำหรับออกแบบเสื้อผ้าให้ตรงกับขนาดของผู้สวมใส่ เครื่องพิมพ์ ลวดลายและสีบนเนื้อผ้า และเครื่องพิมพ์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ เป็นต้น

อนึ่ง ผลจากศึกษาดูงานข้างต้น ช่วยให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยเข้าใจยิ่งขึ้นถึงความสำคัญและ แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการออกแบบและแฟชั่นดีไซน์ที่ก้าวหน้า ซึ่งเป็นจุดแข็งของสหราชอาณาจักร ทั้งยังจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อ พัฒนาการผลิตโดยอาศัยความร่วมมือทางวิชาการกับ LCF อีกด้วย

๒.๓.๔ การพบหารือกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียงของห้องเสื้อ Vivienne Westwood เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕ ผู้แทนภาคเอกชนไทยสาขาสินค้าดีไซน์ / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ศึกษาดูงานสายการออกแบบ การผลิตและการจัดการของห้องเสื้อ Vivienne Westwood โดยมีนาย Christopher Di Pietro ซึ่งเป็นนัก ออกแบบ (Co-designer) จากห้องเสื้อ Vivienne Westwood และคณะนักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้ การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของห้องเสื้อ Vivienne Westwood การออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัสดุ (material) ในการผลิตเสื้อผ้า เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งบ้าน แรง บันดาลใจ แนวคิดและทิศทางการออกแบบ โดยในปีนี้ เน้นแนวเสื้อผ้าหรูหราสง่างามแบบขุนนาง หรือ ชนชั้นสูง (aristocratic look)

ที่สำคัญห้องเสื้อ Vivienne Westwood ได้ริเริ่มความร่วมมือกับประเทศไทยมากกว่า ๕ ปีแล้ว (กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญนาง Vivienne Westwood ดีไซน์เนอร์ชาวอังกฤษ ผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นระดับโลก ตั้งแต่ยุค ๗๐ มาแสดงแฟชั่นคอลเลคชั่น Spring / Summer 2011 โดยใช้ผ้าไหมไทยที่ได้รับการพัฒนาใน โครงการพระราชดำริ เป็นวัตถุดิบในงานการแสดงแฟชั่นโชว์ Thailand Fashion Expo 2010 ณ Hall of Mirror ชั้น M ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon) และนักออกแบบเครื่องประดับของห้องเสื้อฯ แจ้งว่า มีความพอใจใน รูปแบบ และฝีมือเครื่องประดับของไทย และขณะนี้เครื่องประดับกว่าร้อยละ ๕๐ ภายใต้แบรนด์ Vivienne Westwood ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมีวัตถุดิบมากมายและมีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยห้องเสื้อ Vivienne Westwood ได้เคยจัดแฟชั่นผ้าไหมในประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่ง และมีแผนจะจัดแฟชั่นโชว์ของ Vivienne Westwood ในประเทศไทยอีกครั้งในปี ๒๕๕๖

ในโอกาสนี้ ผู้แทนภาคเอกชนไทย อาทิ บจก. โทเรจินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ บจก. อินเตอร์ไฟกัส (ไทยแลนด์) ได้นำเสนอผ้าจากด้ายดิบ (bio yarn) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจ จากนาย Di Pietro เนื่องจากตรงกับวิสัยทัศน์และทิศทางของห้องเสื้อที่ประสงค์จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยนาย Di Pietro ได้ขอให้บริษัททั้งสองจัดส่งตัวอย่างผ้าให้ห้องเสื้อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย ได้เชิญให้ห้องเสื้อ Vivienne Westwood เข้าร่วม แสดงสินค้าเครื่องประดับในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair และเสนอให้มีการร่วมกันออกแบบ เครื่องประดับเช่นที่สมาพันธ์ฯ ได้ร่วมงานกับ Swarovski ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากทางห้องเสื้อ

๒.๓.๕ การจัดกิจกรรม Thai Rice & Thai Select และกิจกรรม Thai Select & Kitchen to the World เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕ กล่าวคือ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานให้กระทรวงพาณิชย์และสำนักงาน ผู้แทนการค้าไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทั้งสองส่วนดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการขายข้าวไทยและการประกอบการ ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยประธานกรรมการกลุ่ม Tesco ได้ให้การต้อนรับ **นายกรัฐมนตรี** ซึ่งได้เป็น

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thai Rice & Thai Select ที่ห้าง Tesco สาขา Kennington กรุงลอนดอน โดยมีการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ Thai Rice & Thai Food Pavilion บริเวณทางเข้าด้านหน้าของห้างฯ เพื่อจัดแสดงข้าวไทย สินค้าไทยประเภทต่าง ๆ และอาหารไทยซึ่งจัดเตรียมโดยผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ในกรุงลอนดอนที่ได้รับประกาศนียบัตร Thai Select โดยผู้แทนภาคเอกชนไทยสาขาอาหาร / สินค้าเกษตร ได้ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีนอกกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และบางรายได้มีโอกาสหารือกับผู้บริหารของ Tesco เกี่ยวกับช่องทางและวิธีการนำสินค้าเกษตรจากประเทศไทยเข้ามาวางขายในห้าง Tesco ที่สหราชอาณาจักร อาทิ บจก. สยามจัมโบ้อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งทาง Tesco รับที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจคุณภาพของสินค้าที่ประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณานำเข้าผลผลิตทางการเกษตรของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการร่วมกิจกรรมข้างต้นแล้ว ผู้แทนภาคเอกชนไทยยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Thai Select & Kitchen to the World ที่ห้อง Ballroom โรงแรม Grosvenor House ซึ่งมีการจัดซุ้มต่าง ๆ ได้แก่ ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร ๑๒ ร้าน สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลป์ปาชีฟ

๒.๓.๕ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้างสรรพสินค้าที่ห้าง Harrods เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยในสาขาอาหารและสินค้าเกษตรเยี่ยมชมฟู้ดฮอลล์ของห้าง Harrods ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความหลากหลายของสินค้าอาหารและการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลก ในโอกาสนี้ ผู้แทนภาคเอกชนได้มอบเอกสารตัวอย่างสินค้าให้เจ้าหน้าที่ของห้างนำเสนอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

๒.๓.๖ การศึกษาดูงานที่ London Diamond Bourse (LDB) หรือ ตลาดกลางค้าเพชรแห่งลอนดอน เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยสาขาอัญมณีและเครื่องประดับเยี่ยมชม โดยนาย H. Levy ประธาน LDB พร้อมด้วยสมาชิกกว่า ๑๐ ราย ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปว่า LDB จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ค้าขายและแลกเปลี่ยนเพชรและอัญมณี (trading floor) แก่สมาชิก และเห็นพ้องกับผู้แทนสมาพันธ์อัญมณีฯ ว่า ทั้งสององค์กรควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น โดยทางสมาพันธ์ฯ จะแต่งตั้งผู้ประสานงานกับ LDB เพื่อส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจค้าเพชรระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งในการนี้ ผู้แทนสมาพันธ์ฯ ได้เชิญให้ LDB เข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีจากฝ่าย LDB ซึ่งแสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน exhibitor ของงานฯ ด้วย

๒.๓.๗ การศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ของบริษัท Triumph Motorcycles เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานให้นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรตินำคณะผู้แทนภาคเอกชนสาขาชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและคณะ เยี่ยมชมและหารือธุรกิจกับนาย Nick Bloor ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Triumph Motorcycles ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลไทย และได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี โดยนับเป็น

โรงงานแรกนอกสหราชอาณาจักรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตรถจักรยานยนต์ในไทยประมาณ ๔๐,๐๐๐ คันต่อปี และมีการจ้างแรงงานภายในประเทศมากกว่า ๑,๐๐๐ คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ใช้โอกาสในการเยี่ยมชมบริษัทฯ ครั้งนี้หารือร่วมกันเพื่อต่อยอดความร่วมมือของไทยในการรับการขยายฐานการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยมูลค่า ๗๕๐ ล้านบาท อันจะนำไปสู่การจ้างงานเพิ่มขึ้น การยกระดับความสามารถของแรงงาน และการใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทั้งยังได้ย้ำความร่วมมือของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของเอเชีย และการตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป (Thailand - EU FTA) นอกจากนี้ โดยที่ผู้แทนภาคเอกชนที่ร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าว นับเป็นผู้ประกอบการด้านชิ้นส่วนยานยนต์รายสำคัญของไทยที่มีฐานการผลิตอยู่ทั่วโลก จึงมีส่วนช่วยย้าถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงของภาคเอกชนไทยที่จะร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อขยายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องต่อไป

๒.๓.๘ การศึกษาดูงานที่ Manning Impex เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยสาขาอาหารและสินค้าเกษตรเข้าเยี่ยมชมและหารือธุรกิจกับบริษัท Manning Impex ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารและสินค้าพื้นเมืองจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายใหญ่ของสหราชอาณาจักร โดยมีนาย Michael Cheong (Chief Operating Officer) และนาย Andre Cheong (Director) ผู้บริหารของ Manning Impex ให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนในระหว่างพาเยี่ยมชมโกดังสินค้าของบริษัทฯ เกี่ยวกับหลักการขายสินค้าในสหราชอาณาจักร โดยเสนอให้ผู้ผลิตสินค้าชาวไทยมุ่งเน้นการผลิตที่สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับภาคเอกชนของไทยในการปรับตัวให้ตรงตามความต้องการตลาดตั้งแต่ต้นทางการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของไทย

๓. การประเมินการจัดกิจกรรมภาคเอกชนของภาคเอกชนไทย

๓.๑ ภาพรวม ภาคเอกชนส่วนใหญ่พึงพอใจมากกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการดำเนินการในครั้งที่ผ่าน ๆ มา โดยกำหนดการมีความกระชับ แม้จะมีเวลาค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้ การร่วมคณะในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำหรับภาคเอกชนที่ได้พบหารือกับนักธุรกิจรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรทั้งที่เกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจของตนและกับสาขาธุรกิจอื่น ๆ เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

๓.๒ สาขาอาหารและสินค้าเกษตร

- เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ใช้โอกาสการเข้าร่วมงาน Business Networking Reception ในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเพิ่มขึ้นกับภาคเอกชนในสาขาอาหารและสินค้าเกษตรของสหราชอาณาจักร โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตามผล และการเยี่ยมชมบริษัทที่ได้ติดต่อกันไว้ในช่วงการร่วมงานดังกล่าว

- บจก. สยามจัมโบ้ฯ ได้รับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจกับห้าง Tesco ของสหราชอาณาจักร ด้านการส่งออกผักและผลไม้ โดยจะมีการนำเสนอมผลงานผ่านห้างเทสโก้ในกรุงเทพฯ เพื่อรับการพิจารณาและหาโอกาสในการกระจายสินค้าเข้าสู่ห้าง Tesco ที่สหราชอาณาจักรต่อไป

๓.๓ สาขาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำของสหราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมชมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย และหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

- บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด ได้ตกลงที่จะร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท M Health International ซึ่งเข้าร่วมในงาน Business Networking Reception เกี่ยวกับการตอบรับที่จะเป็นที่พักพิงด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้โรงพยาบาลยันฮีต่อไป

๓.๔ สาขาสินค้าดีไซน์ / เศรษฐกิจสร้างสรรค์

- สมาพันธ์อัญมณีฯ ได้ใช้โอกาสในการศึกษาดูงานที่ London Diamond Bourse (LDB) กระชับความร่วมมือกับ LDB ซึ่งเห็นพ้องให้สมาพันธ์ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลติดต่อการดำเนินธุรกิจกับ LDB และตลาดสหราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ทาง LDB รับที่จะพิจารณาด้วยดีในการร่วมเป็น exhibitor ของงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ในปี ๒๕๕๖

- ผู้แทน บจก. อินเตอร์โฟกัส ได้มีโอกาสพบลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของ LDB ในการเยือนดังกล่าว และมีแผนจะนำตัวอย่างพลอยเนื้ออ่อนจากรัสเซียเสนอให้สมาชิกของ LDB พิจารณาในช่วงต้นปี ๒๕๕๖ เพื่อต่อยอดสู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนอัญมณีระหว่างกันในอนาคตต่อไป

- การเยี่ยมชมและพบหารือกับนักออกแบบสำคัญและทีมงานของห้องเสื้อ Vivienne Westwood เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยได้ทำความรู้จัก เปิดช่องทางความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนขยายช่องทางทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทย โดยภาคเอกชนไทยได้มีโอกาสนำเสนอผ้าที่ผลิตในประเทศไทยในสายการผลิตของห้องเสื้อชั้นนำ

- ทางห้องเสื้อ Vivienne Westwood มีความสนใจผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติของ บจก. โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ทางห้องเสื้อ Vivienne Westwood ได้แสดงความสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย ซึ่ง บจก. อินเตอร์โฟกัส (ไทยแลนด์) (ในนาม บจก. เวนิซ แบนคอก) เป็นผู้แทนจำหน่าย เพื่อการออกแบบตัดเย็บสำหรับคอลเลคชั่นใหม่ ซึ่งทาง บจก. อินเตอร์โฟกัส (ไทยแลนด์) จะเสนอตัวอย่างผ้าไหมไทยให้ทางห้องเสื้อพิจารณาในโอกาสแรกต่อไป

- บจก. โทเรอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ บจก. วีที การ์เมนท์ ได้เสนอความร่วมมือเพื่อชักชวนให้ Vivienne Westwood ประกอบธุรกิจในไทยเพิ่มเติม (ปัจจุบันห้องเสื้อ Vivienne Westwood มีสายการผลิตเครื่องประดับร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทั้งหมดในประเทศไทย)

- สมาพันธ์อัญมณีฯ ประสบความสำเร็จในการเชิญทางห้องเสื้อ Vivienne Westwood เข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ในปี ๒๕๕๖ โดยทางห้องเสื้อฯ พิจารณาตอบรับด้วยดี

- บจก. วีที การ์เมนท์ ได้รับทราบช่องทางติดต่อและเล็งเห็นช่องทางที่จะพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอกับ London College of Fashion

๓.๕ สาขาชิ้นส่วนยานยนต์

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้โอกาสการศึกษาดูงานที่โรงงาน Triumph Motorcycles ให้ความมั่นใจกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล รวมทั้งการสนับสนุนแผนการเปิดโรงงานใหม่และเพิ่มปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในไทยของบริษัทฯ ตลอดจนการย้ำถึงนโยบายให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

- บจก. ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี ซึ่งมีการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท Triumph Motorcycles อยู่เดิมจะต่อยอดการหารือกับทางบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มอาเซียนต่อไป

กองสนเทศเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญจากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนภาคเอกชนไทย
ระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Grosvenor House กรุงลอนดอน

๑. นรม. ได้หารือกับคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยประมาณ ๗๐ ราย ที่ร่วมเดินทางเยือน สอ. ประกอบด้วยนักธุรกิจจาก ๖ สาขา คือ ๑) อาหารและสินค้าเกษตร ๒) พลังงาน / ศก. สีเขียว ๓) การท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๔) สินค้าดีไซน์ / ศก. สร้างสรรค์ ๕) อัญมณีและเครื่องประดับ และ ๖) ชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยใน สอ. (Association of Thai Businesses in the UK - ATBUK) โดยมี รอง นรม. และ รมว.กต. (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) รอง นรม. และ รมว.กค. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รมว.พณ. รมว.อก. รมว.คค. ปช. ผู้แทนการค้าไทย (นายไอฟาร์ ไชยประวัติ) และ ออท. ณ กรุงลอนดอน คณะทางการฝ่ายไทย และผู้แทนทีม ปทท. ฝ่าย ศก. ใน สอ. เข้าร่วมด้วย

๒. นรม. แจ้งว่า การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนาย David Cameron นรม. สอ. อันเป็นการสะท้อนถึง คสพ. ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศในทุกๆระดับ โดย นรม. ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ทั้งนี้ การเยือนในครั้งนี้อยู่ในช่วงวาระของการครบรอบ ๔๐๐ ปี แห่งการเริ่มการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน การครบรอบ ๑๕๗ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และการครบรอบ ๑๓๐ ปีของการจัดตั้ง สนง. ผู้แทนทางการทูตของไทยใน ตปท. (Siam Mission) แห่งแรก ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบัน สอ. เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ ๑ และมีมูลค่าการค้ารวมกับไทยสูงเป็นอันดับที่ ๒ ในกลุ่มสหภาพยุโรป

๓. **ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลประสงค์จะหยิบยกกับฝ่าย สอ.**

- การเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของ ศก. ไทย โดยเฉพาะแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า ๒ ล้านล้านบาทของไทยเพื่อฟื้นฟู ศก. ภายหลังกุทกภัยในปี ๒๕๕๔ และระบบ logistics เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

- การเชิญชวนนักลงทุน สอ. เข้ามาลงทุน และ/หรือ ร่วมลงทุนกับฝ่ายไทยในโครงการขนาดใหญ่ในระดับประเทศและภูมิภาคทั้งที่เป็นการลงทุนของไทยในต่างประเทศ และการลงทุนของต่างประเทศในไทย อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือการส่งเสริมการร่วมลงทุนในเมียนมาร์ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่ง นรม. หวังที่จะใช้โอกาสการพบหารือกับฝ่าย สอ. ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยลดขั้นตอนในส่วนของการราชการ และการเชิญภาคเอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนในลักษณะ PPP (Public Private Partnership)

อนึ่ง ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการออก พรบ. ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พรบ. PPP) ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมูลค่า ๒.๓ ล้านล้านบาท ในกรอบระยะเวลา ๗ ปี โดยระบุถึงการที่ ปทท. ยังมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่ำกว่าที่ควร (under-investment) มากเมื่อเทียบกับ ตปท. พร้อมทั้งยืนยันว่า รัฐบาลจะเคร่งครัดในการรักษาระดับเงินกู้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักสากลในระดับไม่เกินร้อยละ ๗ ของ GDP

- การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนา สาขาวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก และ ศก. สร้างสรรค์

- การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว สอ. อาทิ การจัดตั้ง Service Center ๒๔ ชั่วโมง บริเวณท่าอากาศยาน การ รพภ. นักท่องเที่ยว และการปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมืองในระยะที่ ๒ และ ๓

- การขอความร่วมมือเรื่อง การอำนวยความสะดวกการตรวจลงตราให้กับบุคคลสัญชาติไทย ที่เดินทางมาประกอบธุรกิจและศึกษาที่ สอ. โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจสปาและร้านอาหารไทย ซึ่งรวมถึง การเสนอให้พิจารณาลดเงื่อนไขด้านภาษาสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะทำงานใน สอ. ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้อง กับความประสงค์ของภาคเอกชน ซึ่งย้ำต่อที่ประชุมในประเด็นการผลักดันให้ฝ่าย สอ. ยังคงอาชีพพ่อครัวแม่ ครัวไทยไว้ในใน shortage list ของการพิจารณาตรวจลงตราเข้า สอ. อยู่ต่อไป นอกเหนือจากข้อเสนอให้ ภาครัฐสนับสนุนเรื่องการพัฒนาฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยใน สอ. อย่างต่อเนื่อง

๔. ประเด็นที่ภาคเอกชนหยิบยกระหว่างการประชุม

๔.๑ จุดแข็งของการประกอบธุรกิจกับ สอ.

- ผู้แทน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบธุรกิจกับ Tesco UK มากกว่า ๑๐ ปี เห็นว่า สอ. เป็นคู่ค้าที่ดีที่สุดของไทยในสหภาพยุโรป การลงทุนใน สอ. มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย ประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งต่างบังคับใช้กฎระเบียบในการประกอบธุรกิจที่เข้มงวด ที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ การขยายธุรกิจด้วยการเข้าซื้อบริษัทใน สอ. ซึ่งฝ่าย สอ. สามารถออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจให้ได้ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ บริษัท Tesco UK มีแผนจะนำเข้าสินค้าไทยไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้านดอลลาร์ สหรัฐ

- ปธ. สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ย้ำว่า นักท่องเที่ยวจาก สอ. เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ ทาง ศก. โดยมีอัตราการใช้จ่ายต่อคนสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวจากยุโรปอื่น ๆ

๔.๒ โอกาสการขยายและส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในตลาด สอ.

- อาหารและสินค้าเกษตร ปธ. ผู้แทนการค้าไทยเห็นว่า ถึงแม้ยุโรปจะเป็นตลาดข้าวขนาดใหญ่ แต่ข้าวไทยรวมทั้งข้าวหอมมะลิไทยยังไม่สามารถเจาะตลาดยุโรปได้เท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถ แข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้ พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าข้าวผ่านร้านอาหารไทยใน ตปท. ส่วนผู้แทน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ ระบุว่า ข้าวไทยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ โดยภาคเอกชนควรร่วมมือกันรักษา ระดับราคาสินค้าข้าวแทนที่จะแข่งกันตัดราคา ซึ่ง นรม. มีความเห็นที่สอดคล้องว่า ภาคเอกชนไทยควรร่วมมือ กันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง พร้อมแนะนำให้สมาคม/องค์กรเอกชนช่วยให้การสนับสนุนในประเด็นนี้ด้วย

- สินค้าดีไซน์ / ศก. สร้างสรรค์ ผู้แทน บจก. โทเรจินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ บมจ. เอสแอนด์พี ซินดีเคท เห็นพ้องกันว่า ธุรกิจร้านอาหารไทยใน สอ. ยังมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่ม ลูกค้าระดับบนได้อีก หากนำแนวคิดเรื่อง ศก. สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนา รูปแบบการตกแต่งร้านและรายการอาหารไทยให้ทันสมัยตามรสนิยมของผู้บริโภค สอ.

๔.๓ การส่งเสริมและกระชับความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษ นรม. รับทราบความประสงค์ ของภาคเอกชนเรื่องการใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้ส่งเสริมและกระชับความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษกับ สอ. เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแจ้งว่า จะมีการลงนามเอกสารเพื่อพัฒนา ความร่วมมือระหว่าง ศส. กับ British Council เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ

๔.๔ การจัดทำ คตล. เขตการค้าเสรี Thailand – EU FTA ทปช. รับทราบมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ฝ่ายไทยเริ่มเข้าสู่กระบวนการเจรจาจัดทำ คตล. ดังกล่าวกับสหภาพยุโรป ทั้งนี้ โดยคำนึงว่า การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดกับภาคการ ส่งออกของไทย ที่สืบเนื่องจากการที่ฝ่ายสหภาพยุโรปจะยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ GSP กับผู้ประกอบการ ไทยในช่วงเวลาอันใกล้ โดย นรม. ได้ย้ำถึงการดำเนินการดังกล่าวกับ ปธ. คณะ กมธ. ยุโรปในช่วงการเยือน ไทยที่ผ่านมาด้วยแล้ว

๔.๕ ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปจากประเด็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าว ทปช. ได้รับความทราบถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการไทยอาจได้รับผลกระทบจากการห้ามส่งสินค้าจากไทย โดยเฉพาะกุ้งและสิ่งทอ เข้าไปในตลาดสหภาพยุโรป เนื่องจากปัญหาที่ไทยถูกกล่าวหาในประเด็นการค้ามนุษย์จาก NGOs โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิหรือการกดขี่ข่มเหงแรงงานต่างด้าว และเห็นว่ามีคามจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและจริงจัง ซึ่งในการนี้ ทปช. ได้รับความทราบจากภาครัฐได้เริ่มดำเนินการสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวแล้ว อีกทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอของภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวและบุตร โดยให้ จ. สมุทรสาครซึ่งมีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อจัดสวัสดิการดังกล่าว โดย นรม. ได้สั่งการให้แจ้งกระทรวงแรงงานพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ทปช. ยังได้รับความทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่ไทยควรเริ่มพิจารณาแนวทางในการพัฒนาภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่เน้นการเพิ่มมูลค่า (value-added industry) แทนการผลิตที่ใช้แรงงานคน (labour-intensive industry) ซึ่งในอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงงานเหล่านี้มีแนวโน้มกลับไปทำงานในประเทศของตนมากขึ้น

๔.๖ ประเด็นอื่นที่ภาคเอกชนประสงค์ให้รัฐผลักดันระหว่างการเยือน ได้แก่ การขยายโควตาการนำเข้าไก่แช่แข็งจากไทย การผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสีเขียว การกระชับความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษ การผลักดันให้สหภาพยุโรปใช้บรรทัดฐานเดียวกับ สอ. ในการนำเข้าสินค้าแปรรูปจากไทย การสนับสนุนนโยบายด้าน logistics โดยเฉพาะการตัดเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การให้ภาครัฐกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping) ของสหภาพยุโรปในสินค้าประเภทพลาสติกและเกษตร

๔.๗ ทปช. ยังได้รับความทราบการดำเนินการด้านนโยบาย ศก. ที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือและการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ การประกาศเข้าร่วมการเจรจาการค้าในกรอบ Trans-Pacific Partnership (TPP) ในช่วงการเยือนไทยของ ปธน. สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕ และความคืบหน้าการเจรจา Thailand – Chile FTA ซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จ โดยมีประเด็นอ่อนไหวในรายสินค้าและบริการซึ่งเชื่อมโยงกับการต่อต้านจากกลุ่ม NGOs ได้แก่ ๑) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - การปรับอัตราโครงสร้างกลไกภาษี โดยอาศัยภาษีสรรพสามิตแทนการเก็บผ่านภาษีศุลกากร และ ๒) สิทธิบัตรยาโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้โดยการปรับกฎระเบียบของไทยเอง

ในโอกาสนี้ นรม. ได้ย้ำว่า รัฐบาลจะผลักดันการเจรจา คตล. FTA ต่อไป และขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนให้ย้ำถึงความจำเป็นต่อการผลักดัน FTA กับกลุ่ม NGOs โดยระบุว่า ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

อนึ่ง นรม. กล่าวว่า ไทยและเมียนมาร์จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ ณ กรุงพนมเปญ เพื่อเร่งผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายที่จะนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน ๖ พื้นที่ของพม่า และเชิญภาคเอกชนร่วมการเยือนเมียนมาร์ในช่วงกลางเดือน ธ.ค. ศกนี้ (๑๗ ธ.ค. ๕๕)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

**Statement
of Her Excellency Ms. Yingluck Shinawatra
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
at the Luncheon on “2013: The Year of Opportunity in Thailand”
on 13 November 2012 in London**

Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

It is a pleasure to be here in London, a leading financial, education and innovation centre of the world. It is also an honour to be here in the United Kingdom, a country that Thailand shares 400 years relations of close ties and contacts.

The relationship is special, as our two kingdom's Royal Families have been very close throughout the ups and downs of history. I just had the great honour of being granted an audience by Her Majesty the Queen and have conveyed the best wishes of the Thai people on the occasion of Her Majesty's Diamond Jubilee. It was one of the proudest moments in my life.

At the people to people level, our two countries have a shared value in democracy and respect for human rights. Although Thailand's experience in democracy is much shorter than that of the U.K., and we may have taken the wrong turn many times, at present, my government has brought democracy back on track.

I will do my best so that Thailand will continue to build on the current political stability and democratic foundations by strengthening rule of law and good governance. The Thai people have given my government a strong mandate with a landslide victory in the election last year. Together with continuous support from the international community, we will work to push back the anti-democratic groups that still exist in Thailand.

We recognize that political stability serves as a strong foundation for investment and economic growth, which translate to a better quality of life for all citizens. Under my leadership, we will move forward in promoting national reconciliation based on the rule of law / and in encouraging dialogue amongst all parties concerned. Political differences must be settled in parliament, not in street protests and violence.

Ladies and Gentlemen,
The people of our two nations also shared an interest in promoting global stability and prosperity.

Tomorrow, when I meet Prime Minister David Cameron, I hope to propose to him in creating a new “Strategic Dialogue” between our two countries. This will not only expand our cooperation on critical global issues but also strengthen our economic partnership by promoting mutual growth and employment. The dialogue will cover all aspects from economics to education, tourism, social and cultural relations.

At present, Thailand and the U.K. enjoy healthy economic links. The value of our bilateral trade was 3.6 billion pounds last year. Many UK companies have invested in Thailand, and there have been a growing number of Thai companies coming to the UK. The realization of a Thai-EU FTA would help enhance trade. So we hope to be able to begin negotiations on an FTA early next year. Under the strategic dialogue framework, we are not competitors but partners in growth and prosperity.

But we need more than just public sector relations. We need the active support of the private sector. That is why I have brought a large business delegation with me on this visit. I wish to focus this afternoon on Thailand’s priorities in 2013 and how they open opportunities for the British private sector. Thailand’s priorities in 2013 will be based on a simple but important theme: Implementing Thailand’s Vision for Continued Stability and Prosperity.

Ladies and Gentlemen,

Supported by strong economic fundamentals and fiscal space, the Thai Government will start implementing key infrastructure and water management projects in 2013 that will help make Thailand a transport and logistics hub in the region and create secure regional supply chains. This is in preparation for a more competitive and connected ASEAN Economic Community of over 600 million consumers by 2015 with Thailand as your gateway to the region.

On infrastructure development, we are investing around 42 billion Pounds from 2013 to 2019. This includes 4 high speed rail lines that will link Thailand with China to the north and northeast, Malaysia and Singapore to the south and Viet Nam to the east. This will not only enhance investment and trade through faster delivery of products but equally important, it will lead to greater distribution of wealth to other areas of Thailand and neighboring countries. As you can see Thailand is the strategic center of connectivity in mainland Southeast Asia.

Furthermore, we are pursuing the twin strategy of expanding the Laem Chabang deep seaport and the development of Myanmar’s Dawei deep seaport. We are planning road and rapid rail links between these two ports, creating efficient land bridge linking the Gulf of Thailand to the Indian Ocean. This will cut transportation time of goods from Bangkok to the Indian port of Chennai by half -- from six days through the Straits of Malacca, to three days with Dawei deep seaport.

In addition, we are also investing around 7.3 billion pounds to build a new water management system, under a single command. A transparent international bidding process is currently underway and we expect that these projects will be implemented from 2013-2018.

With regards to financing of these projects, the government has the capability to raise funds from both the domestic and external markets. We also encourage private sector participation to promote project efficiency and timely implementation. These investments are also expected to translate into real growth over the medium term, which ensures that the debt to GDP will be maintained at an acceptable level of no more than 50 percent.

Lastly, ladies and gentlemen, as a major food exporter, Thailand recognizes our role and responsibility to help promote global food security, in particular at a time of increasing world population. So allow me to touch on Thailand's plans to enhance its food production and distribution capabilities, including for rice.

For rice, we hope to develop better silos to improve storage capacities as well as to reduce food waste by developing greater post-harvest capabilities by applying better technology. This will allow us to manage release of rice supplies more effectively in response to price fluctuations and global demand. In this connection, Thailand is working with countries in Southeast Asia to develop a framework for cooperation on rice exports and price stability.

More importantly, our plans to enhance rice storage and management will also contribute to promoting global food security and help support disaster relief efforts.

In conclusion, the year 2013 will be a critical year for Thailand as we seek to transform our vision to reality: building further political stability and democracy, implementing infrastructure projects, and enhancing rice management capabilities.

It is also a year of opportunity for British traders and investors. I hope that you will link up with Thai counterparts and promote further trade and investment between our two countries. With your support, I am confident that the Thai-UK economic partnership will continue to grow, supporting mutual growth and employment, and contribute to stability and prosperity in our respective regions.

Thank you.



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9021 โทรสาร 0-2273-9763

www.mof.go.th

ฉบับที่ 133 / 2555

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

งานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัชชาติ สุทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นายชินนิต ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนายสมจินต์ ศรีไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้ร่วมจัดงานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ในหัวข้อ “Thailand: Positioning for Growth and Stability” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม Grosvenor House กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านเศรษฐกิจแก่นักลงทุนต่างชาติกว่า 80 ราย อันมีสาระสำคัญของงานพบปะนักลงทุนโดยสรุป ดังนี้

นายกิตติรัตน์ กล่าวเปิดงานพบปะนักลงทุนว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) โดยในอดีต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเน้นภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ใช้แรงงานสูงและมีต้นทุนการผลิตต่ำเป็นหลัก ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่เงินตราต่างประเทศไหลเข้าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้นำเงินตราดังกล่าวไปลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และต้องมีการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการของประเทศ นายกิตติรัตน์ฯ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงต่อไป รัฐบาลจะเน้นนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

นายชัชชาติ กล่าวถึงโอกาสของไทยภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนว่า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ไทยและอาเซียนได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การพึ่งพาการขนส่งทางถนนที่สูงกว่าร้อยละ 86 ของการขนส่งทั้งหมด ซึ่งทำให้ต้นทุนทางโลจิสติกส์สูงถึงร้อยละ 15.2 ของจีดีพี การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งรถไฟรางคู่ (Double Track) รถไฟความเร็วสูง (High Speed

Train) การขนส่งมวลชน (Mass Transit) การเชื่อมโยงระบบการขนส่งไปสู่ประเทศอาเซียน (ASEAN Connectivity) การขยายท่าอากาศยาน และการขยายท่าเรือน้ำลึกของไทยและโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายจึงมีความจำเป็นเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ลดการนำเข้าพลังงานเพื่อการขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน

นายอาคม กล่าวถึงเศรษฐกิจไทยในภาพรวมฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตัวที่ร้อยละ 5.5-6.0 จากปีก่อน และจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีข้างหน้าที่มีประมาณร้อยละ 5.0-6.0 ต่อปี จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศในยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) Growth and Competitiveness ซึ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ 2) Inclusive Growth ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการกระจายรายได้ให้มีความเหมาะสม และ 3) Green Growth ซึ่งเน้นการปรับกระบวนการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในอนาคตเกิดความสมดุล มีภูมิคุ้มกัน และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

นายอารีพงศ์ กล่าวถึง เสถียรภาพความยั่งยืนเชิงเศรษฐกิจว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนับว่ามีเสถียรภาพมากกว่าในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 อย่างมาก ทั้งจากความสมดุลระหว่างตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตรและธนาคารพาณิชย์ โดยลดการพึ่งพาการระดมทุนผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียวดังเช่นในอดีต และความเพียงพอของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น นอกจากนี้ เสถียรภาพทางการคลังในปัจจุบันอยู่ในระดับดี ดังเห็นได้จากสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ในระยะต่อไป นโยบายการคลังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ทั้งในด้านการดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน การปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556 และการจัดหาแหล่งทุนให้เพียงพอสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีแผนที่จะเข้าสู่งบประมาณสมดุลในอีก 4-5 ปีข้างหน้า และจะรักษาระดับหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืน โดยเน้นย้ำว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 50 แม้ว่ามีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็ตาม

นางสาวจุฬารัตน์ ได้เชิญชวนให้นักลงทุน เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของไทยโดยกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้ได้มีพัฒนาการที่สำคัญหลายประการ ทั้งในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบใหม่ อาทิ พันธบัตรรัฐบาลที่ผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bonds: ILB) และการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้นักลงทุนรายย่อยผ่านตู้ ATM (Electronic Retail Bond) เป็นต้น และในด้านการเสริมสร้างสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ไทย ผ่านการขยายช่วงอายุของพันธบัตรรัฐบาลอ้างอิง (Benchmark Bond) ออกไปถึง 50 ปี พัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ไทยดังกล่าวได้ส่งผลให้ตราสารหนี้ไทยเป็นที่สนใจมากจากนักลงทุนต่างประเทศ และในปี 2556 รัฐบาลมีแผนที่จะระดมทุนในประเทศในรูปแบบใหม่ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (Amortized Bonds) อายุ 25 ปี ในเดือนธันวาคม 2555 และ ILB อายุ 15 ปี ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในตลาดต่างประเทศและ Zero Coupon Bonds ด้วย

นายไพบูลย์ ได้เชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นของไทย โดยกล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปัจจัยสำคัญจากความมั่งคั่งและกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัว ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ เห็นว่า แม้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวสูงขึ้นมาก แต่ยังสามารถปรับขึ้นได้อีกจาก P/E Ratio ของไทยที่ 12 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 13-14 เท่า

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท Moody's Investor Services และ บริษัท Fitch Ratings เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต รวมถึงผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลต่อความยั่งยืนทางการคลัง โดยนายกิตติรัตน์ ได้ให้ความมั่นใจกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดอันดับฯ ว่า การดำเนินนโยบายของรัฐบาลจะไม่ส่งผลเสียต่อความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะทำงบประมาณสมดุลในปี 2560 และเมื่อรวมวงเงินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทแล้ว ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งอยู่ต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 60

การพบปะนักลงทุนในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก สะท้อนจากความสนใจจำนวนมากของผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากเข้าร่วมงาน และจากคำถามต่างๆ ด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่นักลงทุนได้สอบถาม ซึ่งประเทศไทยได้ชี้แจงให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจนขึ้นเป็นอย่างมาก